

ICHI - นี่ก็ควรขึ้น ถ้าไม่ ถือว่ามีแอบแฝง(...?)

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในวลีจั่วหัว...

จริงๆ จะเรียกว่า แอบแฝง ก็ไม่ถูกเสียทีเดียว เพราะบางช่วงของปี จะมีหุ้นที่จะขึ้น ป้าย X เป็นจำนวนมากจนแทบจะจำไม่ได้ ไม่ว่าจะ X อะไรก็ตาม หากเราไปดูในลีนส์สุดวัน หรือ ดูกราฟหลังตลาดปิดไปแล้ว กราฟอาจจะดูสวย พอวันรุ่งขึ้น ทำไมราคาเปิดลงแรงจัง... ที่ไหนได้ มีการขึ้นป้าย X ในวันนั้น ถึงว่า ทำไมวันวานมีคนไล่ราคา จนกราฟดูสวยเลย เอาเป็นว่า ช่วงนี้ดูดี ๆ หน่อยแล้วกัน มีหุ้นมากมาย รอการขึ้น ป้าย X แทบจะทุกวัน วันละหลายตัว และหลาย ๆ ตัว ราคาที่ขึ้นมาสูงแล้วเช่นกัน แต่ถ้าหุ้นตัวไหน กราฟสวยๆ ราคาเมื่อการควรจะต้องไปต่อ แม้ว่าจะมีราคาสูงๆ และถ้าไม่ขึ้น ป้าย X ยังไงก็หน้าจะต้องไม่ต่อตามอาการที่ออกมาในกราฟ แต่ถ้าไม่ใช่ ก็นั่นแหละครับ ที่บอกว่ามีแอบแฝง ก็คงจะไม่ใช่อะไรอื่นแน่ๆ นอกเสียจากว่า แอบนั่งขายแบบเนียนๆ แล้วทำสัญญาณเทคนิคให้ดูสวยขึ้นเอง... ก็อย่างที่ เคยกล่าวไว้ในคอร์สอบรมบ่อยๆ นะครับ เขาก็รู้ว่าเรารู้อะไร ถ้าเขาอยากได้หุ้น ต้องทำสัญญาณเทคนิคยังไง แล้วอยากขายหุ้น ในราคาสูงๆ ถ้าทำสัญญาณมาดี ๆ แล้วพอมีแรงซื้อเข้ามา กลับมาแรงขายสวนผิตปกติ ก็นั่นแหละครับ ต้องรีบหนีเหมือนกัน... วันนี้ จึงเป็นวันที่จะต้องตัดสินใจของ ICHI ก็ว่าได้ ถ้าไม่มีอะไรแอบแฝง ก็ควรจะไปต่อ ถ้าจะย่อ ก็ต้องย่อไม่แย้ และ ถ้าจะไปต่อ ก็ไม่ควรจะไปแบบแรงๆ ในวันเดียว แล้วเทขายแรง สวนลงมาด้วยเหมือนกันนะ อันนี้ก็ส่อแววเหมือนกัน... ส่วนเรื่องของ ตลาด หรือ SET Index จริงๆ วันหนึ่ง หรือ อย่างช้า ต้นๆ ลับตาหน้า ก็ควรจะต้องขึ้นให้ได้นะ หมายถึง ถ้าจะมีรอบต่งนะ ถ้าไม่ขึ้น ก็ไม่สวย

ดูตามเกม...

อย่างที่กล่าว ถ้าจะเป็นเกมที่ดูดี ไม่ควรขึ้นแรงเกินไป ค่อยๆ ขึ้นจะดีกว่า และ ถ้าเล่นเกมแบบพลิก หรือผิตปกติไปจากวิสัยทางเทคนิค เราก็ต้องคิดว่า เล่นเกมไม่แฟร์ไว้ก่อนนะ

แนวรับ : ... 13.0-12.7 และ **ต้องไม่ต่ำกว่า 12.5 ไว้ก่อน**

เป้าหมาย : ... 14.5-15.0 เป็นการแก๊งกำไรระยะสั้นไปก่อน

Price Chart...(ICHI)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น ICHI... ส่วนถ้าจะมองยาวๆ กว่านั้นนั้น ก็อาจจะใช้รูปแบบของ กลุ่ม MA. ที่เป็นแบบ ชุด 5 เส้น นั่นคือเราจะเห็นได้ว่า รูปแบบ จะยังเป็นภาวะกระทิง ซึ่งจะเป็นไปได้ว่า แนวโน้ม อาจจะไปได้ไกลกว่า 15.0 ได้ แต่อย่างไรก็ตาม แถวๆ ราคา 14.5-15.0 ก็หน้าจะต้อง มีการแก่งๆ เซย่าๆ หน่อย ซึ่งเราจะต้องไปดูว่า จะเซย่า ในทางไหนมากกว่ากัน แรงขายออกมากกว่าแรงซื้อ ในช่วงราคานั้นหรือเปล่า แรงขายมากกว่า ราคาไม่ลง หรือ แรงซื้อมากกว่า แต่ราคาไม่ขึ้น ก็ต้องว่ากันอีกทีนะ และ ทางที่ดี ในระยะนี้ จะยังงักไว้แล้วแต่ ต้องไม่หลุด 12.50 ลงมาก่อนด้วย ถึงจะยังมองทางขึ้นได้ ถ้ามีการต่ำกว่า 12.50 ก่อน อาจจะแปลว่า เริ่มจะขายแล้ว